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รายช่ือผู้เข้าประชุม 
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นายค า  บรรดาศักดิ์ 
นายนิติชา  กล้าหาญ 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ 
นายอาคม  บรรดาศักดิ์ 
นายเกียรติชัย  ช่างปลูก 
นายชาญชัย  โต๊ะไธสง 
นายทองคุณ  ไปไหน 
นายหวั่น  กุลวงศ์ 
นายราชันย์  จันทร์วัน 
นายชาญชัย  พันอินจ่อง 
นางปราณี  สมนอก 
นายอ่อน  บุญสวาย 
นายพิสิทธิ์  โหมดนอก 
นายณัฐวุฒิ  การชงัด 
นางนริสรา  บุษย์ศรี 
นางลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
นายพงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

ค า  บรรดาศักดิ์ 
นิติชา  กล้าหาญ 
สุกัญญา  บัวส าราญ 
อาคม  บรรดาศักดิ์ 
เกียรติชัย  ช่างปลูก 
ชาญชัย  โต๊ะไธสง 
ทองคุณ  ไปไหน 
หวั่น  กุลวงศ์ 
ราชันย์  จันทร์วัน 
ชาญชัย  พันอินจ่อง 
ปราณี  สมนอก 
อ่อน  บุญสวาย 
พิสิทธิ์  โหมดนอก 
ณัฐวุฒิ  การชงัด 
นริสรา  บุษย์ศรี 
ลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
พงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
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นายหมาก  สมนอก 
นายวรากร  เขียนนอก 
นางสาลินี  บุดดาวงค์ 
นายกิตติ  กิ่งแก้ว 
นางสาวนงคฤ์ทธิ์ ดีสวน 
นายวิรัตน์ โพนสงคราม 
นายสุทิน  พลเมืองดี 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ 
นายสมศักดิ์ เทพังเทียม 

นายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 

เลขานุการนายก อบต.โพนทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ก านันต าบลโพนทอง 

หมาก  สมนอก 
วรากร  เขียนนอก 
สาลินี  บุดดาวงค์ 
กิตติ  กิ่งแก้ว 
นงค์ฤทธิ์ ดีสวน 
วิรัตน์ โพนสงคราม 
สุทิน  พลเมืองดี 
ลิขิต ประยูรสิงห์ 
สมศักดิ์ เทพังเทียม 
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นายสายยู ประจง 
นางสุเนตร  ประยูรสิงห์ 
นางอัญญาณี  พืชมาก 
นางสาวพินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน ์
นายวัชรินทร์  ศรีบุญเรือง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 

พัฒนาการ 

สายยู ประจง 
สุเนตร  ประยูรสิงห์ 
อัญญาณี  พืชมาก 
พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน ์
วัชรินทร์  ศรีบุญเรือง 

 

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา   
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 การด าเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

เล่นการพนันหรือเสพสุรา  ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนเป็นระยะว่ามีผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนั น
หรือดื่มสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน  ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ .ศ.2496 ที่ได้
ก าหนดแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและ เสพสุรา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551 มาตรา 31 ซึ่งก าหนด
สถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรา 42 ได้ก าหนดบทลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 31 ไว้แล้ว ซึ่งรายละเอียดได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558) 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ว่ามี
ข้อความใด  ขาดตกบกพร่อง ที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่

นายวรากร เขียนนอก ขอแก้ไขข้อคาวาม หน้าที่ 11 จากเดิม เห็นควรด าเนินการจุดที่ไม่มีสายดับก่อน  
(รองนายก อบต.) ส่วนจุดที่มีสายดับให้ใช้งบประมาณในปีถัดไป แก้ไขเป็น เห็นควรด าเนินการในจุดที่มี

สายดับก่อน ส่วนจุดที่ไม่มีสายดับให้ใช้งบประมาณในปีถัดไป 
ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 

1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม เรื่อง งบประมาณเงินจ่ายขาด หมู่ที่ 8 โครงการฝายชะลอน้ า 
ประธานสภา มีท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ท่านพิสิทธิ์ โหมดนอก ได้ยื่นกระทู้ถาม ท่าน

ผู้บริหาร เกี่ยวกับโครงการฝายชะลอน้ า หมู่ที่ 8 ขอเชิญ ท่านพิสิทธิ์ โหมดนอก     
ได้ซักถามมา  

 
         /นายพิสิทธิ์....... 
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นายพิสิทธิ์ โหมดนอก งบประมาณจ่ายขาด หมู่ที่ 8 โครงการฝายชะลอน้ า ด้วยโครงการดังกล่าวได้ผ่าน 
(ส.อบต.ม.8) วาระการประชุมสภาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 แต่โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ

ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้พี่น้องหมู่ที่ 8 ได้ติดตามสอบถามจึงอยากจะทราบว่า โครงการ
ดังกล่าว ล่าช้าเกินไป เป็นเพราะเหตุใด 

นายก อบต. มอบหมายให้ นายวรากร เขียนนอก รองนายก อบต. ได้ตอบกระทู้ถาม 
นายวรากร เขียนนอก การด าเนินงานโครงการอาจจะล่าช้า เนื่องจากหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา อบต. ได้จัด 
(รองนายก อบต.) กิจกรรมต่าง ๆ  ต่อเนื่องกันมา ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม        

ในทุก ๆ กิจกรรม ก็ท าให้โครงก ารบางโครงการด าเนินการล่าช้า ส าหรั บโครงการ    
ฝายชะลอน้ าของหมู่ 8 ได้ด าเนินการประกาศสอบราคาไปแล้ว ครั้งแรกไม่มีผู้รับจ้าง
ยื่นเสนอราคา จึงได้ด าเนินการประกาศสอบราคารอบท่ี 2 ซึ่งตอนนี้ได้คู่สัญญา
เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว การด าเนินการโครงการต่า ง ๆ          
ที่ผ่านมา เกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่งทางผู้บริหารก็จะหาแนวทางแก้ไข โดยได้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล โดยมอบหมายให้แต่ละส่วน
ได้ช่วยกันในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การด าเนินการรวดเร็วขึ้น ที่ผ่านมา 
การด าเนินงานล่าช้าก็ต้องขออภัยไว้ด้วย ตอนนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

นายพิสิทธิ์ โหมดนอก เกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ในเมื่อก็มีงบประมาณอยู่แล้ว ควรจะเร่งรีบ 
(ส.อบต.ม.8) ด าเนินการทุกโครงการที่ผ่านสภาแล้ว ขอให้ท่านผู้บริหารได้เร่งด าเนินการ 
นายวรากร เขียนนอก ฝ่ายบริหาร พร้อมจะน้อมรับค าติชม หลาย ๆ โครงการที่ด าเนินการสอบราคาไปแล้ว  
(รองนายก อบต.) มีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง จะขอให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจง 
ปลัด อบต. ชี้แจง กรณี การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนใหญ่แล้วหลาย ๆ อบต . มักจะประสบปัญหา

เช่นเดียวกัน คือ ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาล่า ช้า และเมื่ อเซ็นสัญญาแล้ว ไม่ยอมลงงาน 
ทางจังหวัดได้ให้แนวทาง มาตรการด าเนินการกับผู้รับจ้าง ดังนี้ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือแจ้งให้เข้าท าสัญญา แล้วไม่ยอมเข้าท าสัญญา ให้ทาง อบต. ท าหนังแจ้งเตือน
ให้เข้าท าสัญญา โดยมีเงื่อนไขในการเข้าท าสัญญา ภายในกี่วัน และ ถ้าไม่ยอม       
เข้าท าสัญญาจะถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน และจะพิจารณาผู้รับจ้างเข้าเสนอราคา
ต่ าสุดรายถัดไปเข้าท าสัญญา กรณีถ้าผู้รับจ้างท าสัญญาแล้วแต่ไม่ยอมลงมือท างาน 
ถ้าหากค่าปรับเกิน 10% ของสัญญา ให้ผู้บริหารพิจารณา แจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน 

นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ขอกล่าวเสริมกระทู้ของนายพิสิทธิ์ โหมดนอก ในฐานะเป็นคณะกรรมการติดตาม 
(ส.อบต.ม.10) และประเมินผลแผน ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วก็ต้อง

ขอขอบคุณ ในส่วนที่มีปัญหาก็ต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของพ่ีน้อง
ประชาชน สมาชิกสภาฯ ก็ต้องตอบปัญหาใ ห้กับพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน       
ส่วนในภาพรวม ผู้บริหารก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาส ามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 เพิ่มเติม     

ครั้งที่ 2  
 
         /ประธานสภาฯ....... 
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ประธานสภาฯ ผู้บริหาร ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายวรากร เขียนนอก ได้รั บมอบหมายจาก นายก อบต . ให้ชี้แจง ตามที่ได้รวบรวมแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ. 2558 – 2560 ) ประกาศใช้แล้วนั้น เนื่องจากมีแผน งานโครงการที่ไม่มีอยู่     
ในแผน ทางผู้บริหารได้พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ิมเติม แต่เป็นปัญหาเร่งด่วน 
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงไปดูอยู่ หลังวัดส าโรงเหนือ บริเวณล าห้วยยางเดิม 
บริเวณจุดที่น้ าจะไหลย้อนจากล าห้วยยางเส้นใหม่ จึงจะย้อนไหลเข้ามาในเหมือง
หนองพลวงลงมาถึงหนองใหญ่บ้านแท่น ปัญหาซึ่งปากทางล าห้วยยางเดิมตื้นเขิน  
ฝ่ายบริหารจึงได้เสนอโครงการขุดลอกล าห้วยยางเดิม บ้านหนองพลวง หมู่ 10      
ในส่ วนของงบประมาณท่ีจะด าเนินการ ฝ่ายบริหารจะเสนอขอโอนงบประมาณ
โครงการก่อสร้างระบบประปาแรงดัน อบต .โพนทอง ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้
ในตอนนี้ เนื่องจากมีโคร งการขุดลอกหนองใหญ่ลงในพ้ืนที่ และยังไม่ทราบว่าจะ
ด าเนินการถึงบริเวณใด ส่วนโครงการที่เสนอเพ่ิมเติม จะท าให้ประชา ชนในหลาย ๆ 
หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์ เมื่อเปิดทางน้ า ให้ไหลสะดวกมากขึ้น ส่วนทางน้ าเดิม         
ก็ไม่รับผลกระทบ 

นายก อบต. ชี้แจงเพ่ิมเติม ปัจจุบัน เทศบาลต าบลวังหิน ได้รับงบประมาณการขุดลอกล าห้วยยาง 
เมื่อขุดแล้วท าให้ล าห้วยลึกกว่าเดิม และได้น าดินถมเสมอหน้าฝาย ท าให้ น้ าไหลไป
ทางเทศบาลต าบลวังหิน กรณีถ้าน้ ามีน้อย จะไม่สามารถไหลเข้ามาในบ้านโพนทอง
และบ้านอ่ืน ๆ จึงได้ประสานติดต่อกับทางเทศบาลต าบลวังหิน เพ่ือปรึกษาหารือ    
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้ข้อสรุปว่า ให้ทาง อบต .โพนทอง ด าเนินการ    
เปิดฝาย เพื่อให้น้ าสามารถไหลเข้ามา ในพ้ืนที่ อบต .โพนทอง ได้ จึงได้เสนอโครงการ
วางท่อส่งน้ าบริเวณฝายวัดบ้านห้วย ในส่วนงบประมาณอาจจะพิจารณา             
หาโอนงบประมาณมาด าเนินการต่อไป 

นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ในฐานะที่เป็นสมาชิก อบต. ในพ้ืนที่ โดยสภาพความแห้งแล้งในปีนี้ เห็นด้วยกับ 
(ส.อบต.ม.10) โครงการนี้ เพราะแหล่งน้ าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ

แหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นท่ี ที่จะมีโครงการขุดลอกหนองใหญ่ลงมา สามารถที่จะ
พัฒนาให้เป็นจุดขายที่ดีของต าบลได ้

นายนิติชา กล้าหาญ อยากทราบว่า ถ้าด าเนินการแล้ว ทางเทศบาลต าบลวังหิน จะว่าไปปิดกั้นเส้นทางน้ า 
(รองประธานสภาฯ) ที่จะไปทางต าบลวังหินหรือไม่ 
นายก อบต. ในส่วนบริเวณท่ีจะด าเนินการ อยู่ในพื้นท่ีของต าบลโ พนทอง จะไม่กระทบในส่วน

พ้ืนที่ต าบลวังหิน น้ าก็จะสามารถไหลผ่านได้ทั้งสองต าบล 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติ มหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสามปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะเสนอผู้บริหาร 3. ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้ 

   
         /แผนพัฒนาสามปี……. 
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  แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล     
ให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน แปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติ      
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม มติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     
ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง 

ประธานสภาฯ 5.2 เรื่อง ก ารพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามพี (พ.ศ. 2559 – 2561 ) ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์   
การจัดท าและประสานแผนพั ฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้       
1. ก าหนดห้วงเวลาการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพั ฒนาจังหวัด และแผนชุมชน  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้
ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาที่รอง รับ เงินอุดหนุนทั่วไป         
ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
และจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาค วาม
สงบแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนงานด้านความมั่นคง ภารกิจได้รับการถ่ายโอน
จากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทย มาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยต้อง    
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 3. ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณและท าให้โครงการพัฒนา
ในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส่วนโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่สาม       
ของแผนพัฒนาสามปี ต้องเป็น โครงการพัฒนาที่ต้องท าต่อเนื่องจากโครงการพัฒนา
ในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดล าดับความส าคัญของโครงการน้อยกว่า
โครงการพัฒนาปีแรกในแผนพัฒนาสามปี โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในโครงการพัฒนาปีแรก
ของแผนพัฒนาสามปีให้เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น ในส่วนของ
โครงการที่เกินศักยภาพก็สามารถประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพื่อบรรจุ
เข้าแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแผนงานโครงการขนาดใหญ่ก็ บรรจุเข้า
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่ น ซึ่งข้ันตอนการป ฏิบัติ   
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ผู้บริหารจะต้องเสนอร่างแผนฯ ต่อสภาท้องถิ่น       
ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ภายในเดือนมิถุนายน  

 
         /ประธานสภาฯ....... 
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ประธานสภาฯ ผู้บริหารได้เสนอร่างแ ผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ซึ่งได้แจกไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมแล้ว ในการน าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อที่ประชุม ผู้บริหารได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 

นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ตามท่ีได้แจกให้สมาชิกสภาฯ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) สรุปได้ดังนี้ เค้าโครงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –  2561) จะประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป  ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น          
ในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี ส่วนที่ 5 
บัญชีโครงการพัฒนา รอบ 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า         
ให้เป็นไปด้วยความสะดวก 71 โครงการ แนวทางท่ี 2 ก่อสร้งฝาย ขุดลอกคลอง    
ขุดเจาะบาดาล ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 20 โครงการ แนวทางท่ี 3 
ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าการเกษตร และไฟฟ้าส่องสว่าง     
ประจ าหมู่บ้าน 21 โครงการ  แนวทางท่ี 4 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
6 โครงการ  แนวทางท่ี 5 การบริการสาธาาณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้ า    
9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
แนวทางท่ี 1 พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิต 15 โครงการ 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 8 โครงการ แนวทางท่ี 3 การพัฒนา      
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด า ริ 9 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาและการ
สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 50 โครงการ 
แนวทางท่ี 2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 72 โครงการ แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 12 โครงการ 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป – โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันควบคุมโรค 20 โครงการ แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
มูลฐาน 6 โครงการ แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต             
6 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชุม ชน 4 โครงการ แนวทางท่ี 2 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ผู้ยากไร้  21 โครงการ แนวทางท่ี 3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น    
6 โครงการ แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมและการพั ฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน 
ชุมชน อาสาสมัครและองค์กรเอกชน 9 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร ที่สาธารณประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ 
แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย การก าจัดน้ าเสีย
และภาวะกลิ่น 6 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางท่ี 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความม่ันคง 

 
             /ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน....... 
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  ปลอดภัยใ นชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกทางน้ า 7 โครงการ 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยโดยการส่งเสริมและสนับสนุน อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 3 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี แ นวทางท่ี 1     
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 17 โครงการ 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ
การพัฒนา    66 โครงการ 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ด้วยคะแนนเสียง  
  15 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ 6.1 เรื่องชี้แจงรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 
นางสุเนตร ประยูรสิงห์ ชี้แจง รายรับจริง – รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 26 มิถุนายน  
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 2558 
 รายรับจริง 
 ประมาณการตามข้อบัญญัติ 2558   18,000,000         บาท 
 หมวดภาษีอากร     119,342.94  ”

หมวดภาษีจัดสรร    10,238,336.83   ” 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  92,582.20  ” 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    11,929.32  ” 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    69,562   ” 
 เงินอุดหนุนทั่วไป     4,809,771          ” 
 รวมรายรับจริง     15,341,524.29  ” 
 รายจ่ายจริง 
 ประมาณการตามข้อบัญญัติ 2558   17,970,000  ” 
 หมวดงบกลาง     239,966  ” 
 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   5,121,269  ” 
 หมวดค่าตอบแทน    40,680   ” 
 หมวดค่าใช้สอย     1,552,361.43  ” 
 หมวดค่าวัสดุ     723,762.46  ” 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค    198,860.56  ” 
 หมวดเงินอุดหนุน    1,290,953.86  ” 
 หมวดค่าครุภัณฑ์     101,868  ” 
 หมวดที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง    135,000  ” 
 รวมรายจ่ายจริง     9,404,721.31  ” 
 คงเหลือ (รายได้จริง หัก รายจ่ายจริง)  5,936,802.98  ” 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 6,516,224.01  ” 
 
             /เงินสะสม....... 
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 เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557   7,395,118.57         บาท 
 หัก จ่ายขาดเงินสะสม    615,350  ” 
 คงเหลือ      6,719,768.57  ” 
ประธานสภาฯ 6.2 รายงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ รายงานโครงการที่ท าสัญญาแล้ว ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนา 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เด็กเล็ก อบต .โพนทอง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนลาดยางคลอง    

อีสานเขียว บ้านลิงส่อง หมู่ 2 โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองหว้า –   
บ้านใต้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10           
ส่วนโครงการที่ก าลังด าเนินการ ได้ แก่ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 6 โครงการ
ก่อสร้างอาคารทางน้ าเข้าหนองรังกา หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ 8 
ส่วนโครงการที่ก าลังจะด าเนินการประกาศสอบราคา ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล . หมู่ที่ 4, 7, 8, 9, 10 ทั้งในส่วนข้อบัญญัติงบประมาณและเงินจ่ายขา ด       
เงินสะสม โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 5 

ประธานสภาฯ 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสาวพินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมที่จะด าเนินการ ได้แก่ โครงการครูพระสอน  
(หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ) ศีลธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพระสงฆ์ในวันของต าบล

โพนทอง โครงการส่งเสริมศิลปะเพลงพื้นบ้าน โครงการประกวดแข่งขัดสวดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ  โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา โครกงารอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาท่ี 2 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ก าลังด าเนินการอยู่        
ส่วนก าหนดการต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง  

ประธานสภาฯ 6.4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
นางอัญญาณี พืชมาก ด้วยส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนส่งเคราะห์ในการ 
(หัวหน้าส านักงานปลัดฯ) จัดการศพตามประเพณี พ .ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2557 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการสงเคราะห์ในการจัดการศพ         
ตามประเพณี จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามป ระเพณี ซึ่งคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการสงเคราะห์ 
จะต้องมีอายุ 60 ปี มีสัญชาติไทย ครอบครัวยากจนตามข้อมูล จปฐ . กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการ
ศพตามประเพณีได้ กรณีผู้สูงอายุยากจน และไม่ได้รับการส ารวจ จปฐ .              
ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง รายชื่อครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ . ปี 2558        
(ด้านรายได)้ ของต าบลโพนทอง คือ นางโค แพนไธสง บ้านหนองหว้า 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
นายสมศักดิ์ เทพังเทียม ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมการจัดท าแผน ซึ่งสมาชิกทุกท่านก็ได้ท าหน้าที่อย่าง 
(ก านันต าบลโพนทอง) เข้มแข็ง เพื่อพ่ีน้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ อยากขอปรึกษาหารือในเรื่องของการ

ท างานร่วมกัน ซึ่งต้ องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทุกหมู่บ้าน เกี่ยวกับการท างา น          
ของผู้รับจ้าง  ซึ่งค่อนข้างช้า ขอเสนอแนะ ถ้าโครงการที่ไม่เกิน 100,000 บาท     
ควรมอบหมายให้ผู้รับจ้างในพ้ืนที่ด าเนินการเอง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินการ    
ไปด้วยความรวดเร็ว งานจะได้มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ ส่วนการให้ความ 

 
        /ช่วยเหลือความเดือดร้อน....... 
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  ช่วยเหลือความเดือดร้อน กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ด้วยที่ผ่านมา     
หมู่ 10 ได้เกิดวาตภัย แต่การให้ความช่วยเหลือของผู้บริหารค่อนข้าง ล่าช้า ขอให้
ช่วยอนุเคราะห์ ดูแลในหารช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน      
ถนนหนทางต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น ถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจจะใช้
รถซีแพคมาเทเพ่ือป้องกันปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับรางระบายน้ า ในหมู่บ้าน       
ให้จัดท าโครงการให้มั่นคงแข็งแรง ให้เกิดความคุ้มค่า เมื่อก่อนการด าเนินงาน      
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ท าได้มาตรฐานกว่าปัจจุบัน ซึ่งฝาปิดรางระบายน้ าในหมู่บ้าน
ก็แตกหัก เกรงว่าจะเกิดอันตรายในหมู่บ้าน เพราะ เงินในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมี       
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนมิตรภาพทางยูเทิร์นเข้าบ้านหนองพลวง เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง ได้ปรึกษากับท่านนายอ าเภอ ท่านนายอ าเภอแนะน าให้ทาง อบต. และฝ่าย
ปกครองได้ท าหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการแก้ไข    
ปัญหาให้ เพราะจุดบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล  เกี่ยวกับการจราจร      
มีรถเป็นจ านวนมากมายูเทิร์นบริเวณนี้ เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ราชการ ควรจะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามทางเข้า อบต . 
อยากให้สมาชิก  ผู้บริหาร ได้ช่วยกันปลูกคนละต้ นหรือหลายต้นแล้วแต่ช่วยกัน 
เพ่ือให้ดูสวยงาม สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณ อบต . โดยฉพาะบริเวณหน้าที่ท าการ 
อบต . ก็อยากให้ปรับปรุงให้เหมาะสม เมื่อมีการก่อสร้างห้องน้ าก็ควรปลู กไม้ดอก    
ไม้ประดับ มีที่นั่ง พักผ่อนหย่อนใจ ที่สูบบุหรี่ เพ่ือเป็นที่เชิดหน้าชูตาต าบลเรา     
เรื่องป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่ตัวหนังสือเป็นโลหะหรือสแตนเลส ที่มี 2 ภาษา อยากให้
ด าเนินการให้ เพราะต าบลเราอยู่ติดถนนสายเอเชีย เผื่อพ่ีน้องชาวต่างชาติผ่านไปมา             
เรื่องเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้าน ก็มีปัญหา อยากให้ทาง อบต . ช่วยด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ เรื่องขยะในหมู่บ้าน เมื่อก่อ นท่านผู้บริหารท่านเดิม ทาง อบต . ได้แจก   
ถังขยะยางรถยนต์ให้ทางหมู่บ้าน แต่ไม่มีรถเก็บขยะ อยากให้ อบต . ท าสถานที่      
ในการก าจัดขยะ เรื่องการอ บรมเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ อยากให้ทาง อบต . จัดอบรม
วิปัสสนาร่วมกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้น า
หมู่บ้าน ซึ่งมีสถานท่ีปฏิบัติธรรม ที่บ้านไร่ปลายตะวัน ที่วังน้ าเขียว อาจจะไป        
สัก 1 คืน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 อยากให้ช่ว ยติดตามเก่ียวกับการจัดท าบัตรผู้พิการของนายวัลลภ โพนสงคราม      
ให้ด้วย เพราะได้มาติดต่อไว้กับเจ้าหน้าที่แล้ว 

นายวรากร เขียนนอก ในส่วนของบัตรผู้พิการจะติดตามกับนักพัฒนาชุมชนให้ ตามที่ท่านก านัน 
(รองนายก อบต.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง กร ณีตกลงราคา ถ้าในพื้นที่ใด 

หมู่บ้านใด มีผู้รับเหมาก็สามารถด าเนินการได้ ถ้าเป็นโครงการที่จะจ้างแรงงาน      
ก็ต้องระบุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไว้ตั้งแต่แรก ส าหรับโครงการ
ที่ไม่ใช้เครื่องจักรมากก็จะพยายามจ้างผู้รับจ้างในพื้นท่ี เรื่องการให้ความช่วย เหลือ  
ผู้ประสบวาตภัย  สาเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีความเข้าใจข้อระเบียบ    
ที่คลาดเคลื่อน แต่ก็น้อมรับ ต่อไปก็จะ พยายามให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วขึ้น   
เรื่องรางระบายน้ า เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณในการด าเนินการ 
เรื่องไฟฟ้าตามถนน ได้ประ สานทางหลวงไปแล้ว ซึ่งทางหลวงบอกว่าได้บรรจุ        
ไว้ในแผนแล้ว จะติดตามอีกครั้งหนึ่ง การจัดท าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในต าบล 
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      ก็ต้องกระจายไปให้ทุกหมู่บ้าน ตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ   
ที่ท าการ อบต . และจะมีการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอพียง จะมีการสาธิตและ
ขยายพันธุ์พืช ก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต่อไป ในปีนี้ก็จะด าเนินการก่อสร้าง
ห้องน้ าท่ีท าการ อบต . เพ่ิม ในปีต่อไปก็จะมีการปรับปรุงระบบน้ าโดยใช้ถังแซก  
ส่วนป้ายหมู่บ้าน ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการอยู่ ลักษณะเป็ นป้ายอะครีลิค ถ้าผู้รับจ้าง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็จะพิจารณาเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่ เครื่องขยายเสียง      
หอกระจายข่าว ถ้าหมู่บ้านใดมีปัญหาให้แจ้งมาที่ อบต . เกี่ยวกับเรื่องขยะ           
ได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับ กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
สั่งห้ามไม่ให้พ้ืนที่ใดเปิดบ่อขยะใหม่ เนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี      
จะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะ โดยให้แต่ละพ้ืนที่จัดหารถเก็บขยะไปทิ้งท่ีศูนย์ 
โดยการก าจัดขยะอาจจะใช้แบบโอเพ่นดั้มหรือคอนโทรลดั้มก็แล้วแต่ โดยจะมี
ศูนย์กลางอยู่เป็นโซนพื้นท่ีต่าง ๆ 

นายเกียรติชัย ช่างปลูก เสนอให้มีการประชุมตลอดวัน และมีปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
(ส.อบต.ม.4) 1. ถนนทางเข้าหมูบ้าน บ้านมะค่า หมู่ 4 
 2. ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 
 3. ปัญหาท่อระบายน้ า อยากได้ฝาตะแกรงที่ได้มาตรฐาน เพื่อปิดท่อระบายน้ า      

ซึ่งท่านรองนายกได้เคยรับปากจะด าเนินการให้ และขอขอบคุณทาง อบต. ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าประปา 

นายอาคม บรรดาศักดิ์ เรื่องน้ าล าห้วยที่บ้านลิงส่อง ซึ่งเป็นต้นน้ า อยากให้ฝ่ายบริหารได้ไปส ารวจ 
(ส.อบต.ม.2) ทางสาธารณะที่น้ าจะไหลลงล าห้วย 
นายอ่อน บุญสวาย โครงการฝายชะลอน้ าบ้านใต้ ไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดตามที่ระบุไว้หรือไม่ อยากให้ทาง 
(ส.อบต.ม.8) ผู้บริหารได้ดูแลให้ด้วย และในเรื่องดิน ไม่แน่ใจว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ กรณีดินท่ีจะใช้ในโครงการฝายชะลอน้ า หมู่ 8 มีเพียงพอแน่นอน 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก ตามท่ีทางสมาชิกได้ติดตามไปดู โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ไม่แน่ใจว่าความกว้าง 
(ส.อบต.ม.8) จะได้ตรงตามแบบหรือไม่ 
นายชาญชัย โต๊ะไธสง โครงการก่อสร้างถนน คสล. 100 เมตร ของหมู่ที่ 4 ยังคงมีอยู่หรือไม่ และเรื่องไฟฟ้า  
(ส.อบต.ม.4) อยากให้เร่งด าเนินการให้ด้วย 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก กล่าวชื่นชม สมาชิกสภาฯ ทุกคนที่ได้ท าหน้าที่ ที่ได้น าปัญหาต่าง ๆ มาเสนอต่อ 
(ส.อบต.ม.10) ที่ประชุม และขอเสนอเพ่ิมเติมจากที่ท่านก านันเสนอ เกี่ยวกับถนนทางเข้าหมู่บ้าน

หนองพลวง อยากให้ผู้บริหารได้พิจารณาแก้ไข และเรื่องฝาปิดรางระบายน้ า          
ที่บ้านหนองพลวง โครงการที่ยังค้างอยู่ให้เร่งด าเนินการ ในส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองพลวง ก็ขอให้รีบเร่งด าเนินการ 

นายวรากร เขียนนอก กรณีรางระบายน้ าที่บ้านมะค่า ที่ท่านสมาชิกได้ถ่ายภาพมาก็จะด าเนินการให้  
(รองนายก อบต.) ส่วนเรื่องถนน คสล . 100 เมตร  ถ้ายังไม่ สิ้นปีงบประมาณ ก็ยังคงมีอยู่ เรื่องไฟฟ้า 

มอบหมายกองช่างประสานทางหมู่บ้าน ส่วนตะแกรงฝาปิดบ้านหนองพลวง 
ด าเนินการแล้ว 

นายก อบต. ในกรณีที่ท่านก านัน ได้เสนอแนะ ได้ด าเนินการให้ทุกเรื่อง ส่วนถนนทางเข้าหมู่บ้าน
หนองพลวง ได้ปรึกษากับท่าน ส.จ. ท่าน ส.จ. บอกไม่ให้เกรด เกรงว่าฝนตกมา 
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        จะท าให้ถนนเละ ในปีงบประมาณ 2559 ก็จะได้งบประมาณจาก อบจ . ก่อสร้างเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งท่านจะติดตามให้ ในส่วนของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ 
ภายใน อบต . ไม่สามารถท่ีจะเคลื่อนย้ายได้ แต่ก็จะพยายามปรับป รุงให้ดีขึ้น     
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างจุดบริเวณยูเทิร์นเข้าบ้านหนองพลวง บนถนนทางหลวง  ได้เคย
ประสานกับทางหลวงแล้ว เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก เพราะอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์
ของทางหลวง นอกจากนี้ มีเรื่องท่ี จะของความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ ผู้น า       
ทุกหมู่บ้าน กรณีมีปัญ หาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหมู่บ้าน อยากให้ท่านได้ขอความร่วมมือ
กันภายในหมู่บ้าน ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทาง อบต . ก็จะได้ไปมีส่วนร่วมด้วย 
ในส่วนของปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกได้เสนอมา ผู้บริหารก็จะพยายามแก้ไขให้    
ในส่วนโครงการของบ้านแท่น ก็จะด าเนินการจัดส่งให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ  
ก่อนด าเนินการ ในต้นเดือนท่ีผ่านมา ทางท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มานิเทศงาน
ของ อปท . ในเขตอ าเภอสีดา เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบัติงานของทุก อปท . ในการ
นิเทศงานครั้ งนั้น ท่านท้องถิ่นจังหวัดได้ให้ โอกาสเสนอโครงการเพื่อขอเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ซึ่งได้เสนอโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 โดยได้จัดส่ง
ไปแล้ว ในส่วนของปัญหาต่าง ๆ ในหมู่บ้านก็ขอให้สมาชิกได้เข้ามาพูดคุยกัน      
อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลภายในหมู่บ้าน มีปัญหาอะไรก็ให้เสนอมา 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม 

  ปิดประชุมเวลา  13.50 น. 

(ลงชื่อ)  สุกัญญา  บัวส าราญ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสุกัญญา  บัวส าราญ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

   (ลงชื่อ)           ณัฐวุฒิ การชงัด  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณัฐวุฒิ การชงัด) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

          (ลงชื่อ)    พิสิทธิ์ โหมดนอก   คณะกรรมการฯ    
              (นายพิสิทธิ์ โหมดนอก) 
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

    (ลงชื่อ)     ปราณี สมนอก      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
             (นางปราณี  สมนอก) 
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

    (ลงชื่อ)             ค า บรรดาศักดิ์      
          (นายค า  บรรดาศักดิ์) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 


